

Mục khố i cho kố bé mố n.

18/07 – Thố tố tuố n 15 thốố ng niố.

"Chúa đã giố u không cho nhố ng ngốố i khôn ngoan biố t nhố ng điố uố y, mà lố i mố c khố i cho nhố ng kố bé mố n".

Lố i Chúa: Mt 11, 25-27

Khiố y, Chúa Giêsu thố a rố ng: "Lố y Cha là Chúa trố i đố t, Con xố ng tố ng Cha, vì Cha đã giố u không cho nhố ng ngốố i hiố n triố t và khôn ngoan biố t nhố ng điố uố y, mà lố i mố c khố i cho nhố ng kố bé mố n. Vố ng, lố y Cha, vì ý Cha muố n nhố vố y. Mố i số đã đốố c Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biố t Con trố ra Cha; và cũng không ai biố t Cha trố ra Con và kố Con muố n mố c khố i cho".

Suy niố m : Cố n Trố Nố n Bé Mố n

Con ngốố i có thố khốố c tố Thiên Chúa, nhố ng Thiên Chúa thì không bao giố tố bố con ngốố i; Ngài luôn mố i gố i con ngốố i trố vố đố lãnh nhố n ân số ng và số thố t cố a Ngài. Thiên Chúa mố i gố i mố i ngốố i, không phân biố t, nhố ng tố phố a con ngốố i có thố có mố t trong hai thái đố : thái đố cố a nhố ng kố bé mố n khiêm tố n đố cho Chúa đố y đố ; và thái đố cố a nhố ng kố thông thái, tố cao, cho mình thuố c mố t nhóm nhố tách rố i khố i đố i đố số dân chúng.

Nhố ng kố thông thái đốố c Chúa Giêsu trố c tiố p nhố m đố n trong Tin Mố ng hôm nay là nhóm Biố t Phái đố ng đố ng trong hành lãnh đố o sinh hoố t tôn giáo và chố ng đố i Chúa. Hố đố n vố i Chúa bố ng con đốố ng cố a số thông hiố u vố luố t Môsê; hố cho rố ng chố cố n am tốố ng lố luố t Môsê trong Kinh Thánh cũng nhố trong truyố n khố u là con ngốố i có thố đố n vố i Chúa: hố tố phố mình biố t Thiên Chúa, nhố ng thố c ra hố lố a xa Ngài.

Con đốố ng Chúa Giêsu mố c khố i đố giúp con ngốố i đố n vố i Thiên Chúa chính là Ngài, mà mố i ngốố i chúng ta đốố c mố i gố i đón nhố n vố i tâm hố n đố n số khiêm tố n: "Thố y là đốố ng, là số thố t và là số số ng. Không ai đố n đốố c vố i Cha mà không qua Thố y". Nố u cố y đố a vào số khôn ngoan cố a mình, con ngốố i số không gố p đốố c Thiên Chúa, nhố ng nố u đố Chúa Thánh Thố n hốố ng đố n và nhố qua Chúa Giêsu Kitô, con ngốố i có thố đố t tố i số thông hiố p vố i Thiên Chúa

và đ̣c c̣u ṛi: "Ḷy Cha, con chúc ṭng Cha, vì đ̣u Cha đã gịu không cho ḅc khôn ngoan thông thái bịt, thì Cha ḷi ṃc kḥi cho nḥng ng̣i bé ṃn".

Chúng ta c̣n tṛ nên nḥng ng̣i bé ṃn theo tinh tḥn Phúc Âm, đ̣ c̣m ṇm và ṣng hòa hịp ṿi Thiên Chúa. Đ̣c tin Kitô giáo ḥng đ̣n chúng ta đ̣n ṃt con ng̣i c̣ tḥ, ṃt ṿ Thiên Chúa cḥp nḥn ṣng ṿi con ng̣i, cḥ không pḥi nḥng lý ḷ tḥn ḥc cao siêu. Ṃt con ng̣i khiêm ṭn có tḥ có đ̣c tin sâu xa ḥn ṃt nhà thông thái. Đ̣c tin là ṃt ḥng ân c̣n đ̣c ḷnh nḥn ḥn là ḳt qụ c̣a ṣu ṭm trí tḥc c̣a con ng̣i.

Thánh Têrêsa Avila, tuy không ḥc hành nghịu, nḥng đã có kinh nghịm ṣng đ̣ng ṿ Thiên Chúa và đã trình bày kinh nghịm thiêng liêng c̣a mình ṃt cách ṭt đ̣p, đ̣n ṇi đã đ̣c đ̣t làm tịn sĩ Ḥi Thánh, vì giáo hụn c̣a thánh ṇ đ̣ ḷi là kho tàng thiêng liêng quý báu giúp ṃi thành pḥn Giáo Ḥi đ̣n ṿi ṃu nhịm Thiên Chúa.

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không có ý lọi ḅ nḥng ḅc thông thái, nḥng cḥ có ý c̣nh ṭ nḥ nḥng ai c̣y đ̣a vào ṣ thông thái ṛng ḥ ṣ không đ̣n đ̣c ṿi Chúa, không có đ̣ đ̣u kịn đ̣ ḷnh nḥn ṃc kḥi c̣a Chúa. Tuy nhiên, không thịu nḥng tṛng ḥp có ṣ hòa ḥp gịa thông thái và đ̣c tin Kitô giáo. Thánh Tôma Tịn sĩ là ṃt đ̣n hình. Nói chung, thái đ̣ khiêm ṭn đ̣ Chúa soi sáng ḥng đ̣n là đ̣u căn ḅn c̣n pḥi có luôn.

Xin Chúa ṃ ṛng tâm ḥn chúng ta đ̣ ḷng nghe Ḷi Chúa ṿi tâm ḥn khiêm ṭn, ṃn yêu. Xin cho chúng ta bịt ṣng theo ṣ soi sáng c̣a Thánh Tḥn đ̣ đ̣n ṿi Chúa và anh em.

(Trích trong 'Ṃi Ngày Ṃt Tin Vui')
